

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Những năm qua, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu, tạo việc làm cho người lao động. Nhưng cũng chính hoạt động này đã làm nảy sinh những vấn đề bức xúc cần phải quan tâm giải quyết đó là: ô nhiễm môi trường, khiếu kiện, khiếu nại phát sinh, phát triển kinh tế - xã hội thiếu bền vững...



Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giao ước thi đua năm 2018.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CD-UBND ngày 11/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; phối

hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và soát các quy hoạch đã được phê duyệt, trên cơ sở đó thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát. Trên thực tế, việc quy hoạch khoáng sản của tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả trong quản lý hoạt động khoáng sản, đưa hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng của tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với công tác quy hoạch, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường; gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách. Trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ra hạn cấp 19 giấy phép khai thác nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước...; gia hạn 2 giấy phép khai thác khoáng sản cát; phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức họp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định 3 mỏ cát Thủy Trường 02, Thủy Trường 03, Việt Thuận - Vũ Đoài. Triển khai giai đoạn 1 về quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái

Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; điều tra, xác định mức nước hạ thấp cho phép phục vụ quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình và xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp phép. Bằng những việc làm thiết thực từ công tác quy hoạch, bảo vệ nguồn tài nguyên; chấn chỉnh hoạt động khai thác; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ khai thác của các cấp, các ngành, các địa phương, Thái Bình đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi được chú trọng. Sở đã chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các sở, ngành liên quan, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, UBND các huyện, các xã ven sông tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên 4 tuyến sông: Hồng, Trà Lý, Luộc, Hòa và ven biển; đã xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp về khoáng sản, với số tiền 196 triệu đồng, tịch thu 105,4m³ cát. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thăm dò, khai thác khoáng sản, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật, bảo đảm

phù hợp với các quy hoạch khác liên quan; thực hiện nghiêm quy định về cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi có đầy đủ kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về khoáng sản và hoạt động khai thác cho các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng được cách địa phương, ngành chức năng tích cực thực hiện. Từ đó, từng bước làm thay đổi hành vi và thái độ của người dân; có ý thức, trách nhiệm về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên; tích cực đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép, gây ô nhiễm các bãi bồi, bờ sông, công trình kè cống, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, kiểm soát tình hình hoạt động khai thác khoáng sản; giải tỏa các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

DƯC DUNG

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

UBND huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, sơ kết thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018. Toàn huyện hiện có 394 mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Công an huyện phối hợp với các ngành, các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, huyện đã chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tổ chức ký cam kết với 75.968 hộ dân (đạt 88%); hơn 36.000 học sinh (đạt 100%) về thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định về an ninh trật tự. Công an huyện đã điều tra làm rõ 14/15 vụ phạm pháp hình sự; vận động, thu hồi 2,41kg pháo; xử lý 277 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ... Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục triển khai đồng bộ các phương án tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

TRỊNH CƯỜNG

Tiến Hải Chủ động phòng, chống rét cho mạ

Để bảo vệ an toàn cho mạ phục vụ cấy lúa xuân, huyện Tiến Hải đã tuyên truyền đến nông dân có các biện pháp phòng, chống rét cho diện tích mạ đã gieo. Theo đó, nông dân sử dụng nilon che phủ 100% diện tích mạ tránh gió lùa vào những ngày trời rét và chuột phá hoại. Thường xuyên tưới đủ nước bảo đảm độ ẩm, giữ ấm cho mạ; xử lý phân đạm vào những ngày trời rét, cần bón bổ sung phân lân, tro bếp người để mạ sinh trưởng phát triển tốt. Đối với diện tích chưa gieo mạ, bà con thực hiện nghiêm túc thời điểm ngâm ủ, gieo mạ xuân theo kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết. Tuyệt đối tránh tình trạng gieo mạ khi thời tiết rét đậm, rét hại. Khuyến cáo các hộ dân gieo tăng từ 5 - 10% mạ ở trà cuối và chuẩn bị thóc giống ngăn ngừa để dự phòng khi thời tiết không thuận gây chết mạ, chết lúa.

MẠNH THẮNG

Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tĩnh Trao 83 suất quà cho các đối tượng chính sách

83 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Tĩnh trao cho người nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn xã Thủy Dũng (Thái Thụy). Đây là số tiền được trích từ đóng góp của cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh. Món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn nhằm động viên người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau lễ trao quà, lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tĩnh cùng lãnh đạo huyện Thái Thụy đã đến thăm, chúc tết và trao quà lão thành cách mạng Nguyễn Thị Tịa, 94 tuổi (thôn Diêm Tĩnh) và mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Vẩy, 97 tuổi (thôn Đông Dương). Thủy Dũng hiện đang có 281 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 6,962 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách của địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó đưa Thủy Dũng sớm về đích nông thôn mới.

MINH HƯƠNG

đoạn và để hoa nở đúng dịp tết, người trồng hoa còn phải chú ý đến thời tiết, tùy nhiệt độ nóng hay lạnh để điều chỉnh cho phù hợp. Dự kiến, vụ hoa tết năm nay sẽ mang lại nguồn thu cho gia đình 500 triệu đồng. Còn theo anh Phan Trung Anh thì nhu cầu chơi hoa của người dân rất đa dạng, họ chơi quanh năm nhưng vào dịp lễ, tết thì nhiều hơn, đặc sắc hơn. Chính vì vậy, người trồng hoa luôn có "đất sống". Trước đây, làng hoa Vũ Chính chỉ trồng rau màu, thế nhưng nhu cầu cao về hoa của người dân đã biến nơi đây thành làng hoa từ lâu. Mùa nào hoa nấy, trồng hoa đã trở thành chuyên canh thay cho rau màu tại Vũ Chính, bởi hoa cho lợi nhuận cao hơn. Còn hơn 10 ngày nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng lượng khách đến tham quan và mua hoa tại làng hoa Vũ Chính ngày một đông. Giá hoa bán buôn tại vườn cũng có chiều hướng tăng mạnh từ 30 - 40% so với thời điểm 1 - 2 tháng trước đó, hứa hẹn một vụ hoa tết bội thu, sung túc, đủ đầy.

MINH NGUYỆT

Vũ Chính Làng hoa ngày giáp tết

Nhiều năm nay, làng hoa ở Vũ Chính (thành phố Thái Bình) luôn là nguồn cung cấp các loại hoa tươi cho thị trường hoa trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Mỗi khi tết đến, xuân về luôn là dịp làm ăn phát đạt của nhiều gia đình tại đây. Những ngày này, khắp nơi trong làng hoa ở Vũ Chính, đâu đâu cũng bắt gặp người dân tất bật cắt tỉa, chăm bón từng luống, chậu, cây hoa để mang lại niềm vui cho mọi nhà, mọi người. Đêm đến thì cả một vùng trời rực sáng bởi hàng trăm, hàng nghìn ngọn đèn được các hộ dân thắp sáng cho cây phát triển, trở hoa đúng dịp tết cổ truyền. Những bông hoa cúc, hoa ly, thược dược, cẩm chướng, dạ yến thảo, ngọc thảo, cát tường... đua nhau nở rộ trên cánh đồng chờ thu hoạch đúng thời gian là niềm vui khôn xiết của người nông dân ở nơi đây. Những tháng cuối năm, thời tiết thuận lợi, hoa phát triển khá tốt, vườn hoa nhà nào cũng xanh tươi và đẹp hơn so với các năm trước, trong khi giá hoa ổn định, hứa hẹn một năm bội thu. Ông Phan Văn Báu, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Làng hoa

có hơn 200 hộ tham gia trồng hoa cúc, tuy líp, ly, đồng tiền, phong lan ngoại, cẩm chướng, dạ yến thảo, hoa hồng... Để tạo điều kiện cho các hộ dân chuyên canh cây hoa, hàng năm chính quyền địa phương đều có chính sách, cơ chế hỗ trợ như tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi giảm nghèo, cận nghèo, đồng thời hỗ trợ nhiều vốn đầu tư các loại giống mới và mở các lớp tập huấn chuyên



Không chỉ phục vụ cho khách hàng trong tỉnh, làng hoa Vũ Chính còn được tiêu thụ ở thị trường Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Trung.

giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong trồng, chăm sóc hoa cho người dân. Với diện tích hơn 9,2ha, nghề trồng hoa đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân trong dịp tết đến, xuân về, góp

phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương và đưa diện tích hoa quê ngày thêm khởi sắc. Anh Vũ Đức Tông, thôn Tống Văn, một trong những hộ có thâm niên trên 20 năm trồng hoa cho biết: Mặc dù phải trải qua cơn lũ lụt lớn vào đầu tháng 9/2017 nhưng năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên các loại hoa đều sinh trưởng và phát triển khá tốt, ra hoa đúng dịp tết Nguyên đán. Nghề trồng hoa tuy vất vả, nhiều lúc phải ăn cùng hoa, thức cùng hoa nhưng bù lại lợi nhuận mà hoa đem lại cho người dân với mức thu nhập khá so với các loại cây trồng khác. Chính từ hiệu quả kinh tế của hoa đem lại mà từ 1 sào hoa truyền thống như hoa cúc, hoa hồng, đến nay anh đã mở rộng quy mô với 7 sào hoa các loại, từ hoa lan, cẩm chướng, dạ yến thảo đến thược dược, đồng tiền, cúc...; trong đó 700m² trồng trong nhà lưới. Cũng theo anh Tông, để có vườn hoa tết đẹp, ngoài việc phải xuống giống đúng thời vụ còn phải chăm sóc kỹ lưỡng, bắt đầu từ cách làm đất, bón phân, tỉa cành, tưới nước..., tỉ mỉ từng công

Trồng rau không cần đất

Đam mê với nghề nông, anh Bùi Văn Vinh, thôn Hải Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) đã từ bỏ công việc của một y sĩ để xây dựng mô hình trồng rau thủy canh tại địa phương. Với diện tích 1.000m², bước đầu mô hình cho hiệu quả gấp 4 lần so với phương pháp trồng rau truyền thống.

Khát vọng làm giàu trên chính đồng đất quê hương, muốn tìm hướng đi mới trong phát triển nguồn rau sạch, anh Vinh đã mạnh dạn mua lại mảnh đất bỏ hoang để trồng rau thủy canh. Để thực hiện niềm đam mê của mình, anh đi tham quan một số mô hình trồng rau thủy canh ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh) và tự tra cứu kiến thức qua những mô hình trên mạng. Anh Vinh chia sẻ: Trước nhu cầu của người tiêu dùng về nguồn rau sạch, tôi đã quyết định tìm

hướng đi mới thay vì trồng các loại rau theo phương pháp truyền thống. So với việc trồng theo phương pháp thủ công như nhiều người dân địa phương vẫn làm, trồng rau thủy canh có nhiều ưu điểm hơn. Ngoài việc có thể thu hoạch nhiều vụ/năm, chủ động được mùa vụ, ít sâu bệnh và tỷ lệ sống cao, trồng rau bằng phương pháp thủy canh còn giảm sức lao động và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nông dân. Người trồng rau chỉ mất chi phí đầu tư ban đầu để lắp đặt hệ thống tưới nước tự động

tổ quan trọng nhất để sinh trưởng và phát triển tốt là nguồn nước và chế độ dinh dưỡng. Để đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho cây, anh Vinh dùng bút đo nồng độ dinh dưỡng hàng ngày. Anh Vinh cho biết thêm: Mỗi loại rau ở từng giai đoạn phát con, cây trưởng thành và cây chuẩn bị thu hoạch lại cần một chế độ dinh dưỡng khác nhau. Vì thế, phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo cây được cung cấp đủ dinh dưỡng. Trên diện tích 1.000m², anh Vinh trồng các loại giống cây nhập ngoại như: xà lách tím của Ý, xà lách cuộn Israel, rau muống, cà chua... Sau hơn 1 tháng, một số loại rau đã cho thu hoạch. Cứ 10 triệu đồng tiền giống cho thu về 40 triệu đồng. Hiện rau mới đủ cung cấp cho người dân địa phương và một số khách hàng ở thành phố Thái Bình. Để rau có vị ngọt, anh Vinh đã phải trải qua nhiều vất vả, thử thách, thậm chí

là thua lỗ do chưa nắm vững kỹ thuật. Một số hạt rau không nảy mầm vì lượng nước tưới dư thừa. Rau phát triển chậm bởi không đủ dinh dưỡng... Khó khăn không nản chí bởi số vốn đầu tư đã lên tới gần 500 triệu đồng, anh Vinh tiếp tục tìm hiểu trên các phương tiện thông tin để tìm hướng giải quyết. Nhằm giảm chi phí trong quá trình ươm giống, thay vì dùng xô dừa, anh đã thử nghiệm gieo hạt trên mùt và thành công với tỷ lệ nảy mầm đạt trên 95%. Mỗi hốc cây giống anh đã tiết kiệm được 500 đồng. Thành công bước đầu đã tiếp thêm động lực để anh Vinh vươn tới những khát vọng xa hơn. Anh dự định sẽ mở rộng thêm diện tích 1.500m² trồng các loại cây cho củ, quả. Ông Hồ Văn Hóa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hoàng cho biết: Những năm gần đây, nhiều nông dân trong xã áp dụng khoa học kỹ

thuật vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong số đó có anh Bùi Văn Vinh. Anh đã mạnh dạn mua lại mảnh đất bỏ hoang phát

triển mô hình trồng rau thủy canh, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trong xã. Hy vọng, người dân trong xã sẽ có

thêm những mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống và làm giàu cho quê hương.

HOÀNG LANH



Rau mầm trước khi đưa vào trồng bằng phương pháp thủy canh.